



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ผ้าปิดจมูกยีสังเคราะห์ ๓ ชั้น สายยางยึดคล้องหู) เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้มีโครงการ ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ผ้าปิดจมูกยีสังเคราะห์ ๓ ชั้น สายยางยึดคล้องหู) เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ผ้าปิดจมูกยีสังเคราะห์ ๓ ชั้น สายยางยึดคล้องหู) เพื่อใช้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๐๘ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค เอ เอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (สาขาที่ ๐๐๐๐๓) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๔๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสิดารค์ม์ ธาราสมบัติ)

สถิติจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ได้มีโครงการ ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ ๓ ชั้น สายยางยืดคล้องหู) เพื่อใช้เป็นของ
สมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๗๖ กล่อง/box ขนาดบรรจุ
๕๐ ชิ้น/กล่อง โดยให้มีตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปราบกฏบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (สาขาที่ 00003) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้ง
สิ้น ๘๒,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสิดารัตน์ ธาราสมบัติ)

สถิติจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี